

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN ĐỘNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Sơn Động, ngày tháng 4 năm 2024

V/v phúc đáp đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Đồng chí Bí thư Huyện ủy

Kính gửi:

- Thường trực Huyện ủy;
- Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Nội vụ; Tài chính- Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao; Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường; Hạt Kiểm lâm Sơn Động; Bảo hiểm xã hội huyện; Điện lực Sơn Động;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2263-CV/HU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, phúc đáp đề xuất, kiến nghị của bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong toàn huyện. UBND huyện phúc đáp đề xuất, kiến nghị của các đại biểu (có biểu tổng hợp kèm theo).

Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa phương phụ trách và các nội dung được giao (theo biểu tổng hợp kèm theo) tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Đồng chí Bí thư Huyện ủy với của bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong toàn huyện ngày 11/4/2024. Kết quả báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy nắm, chỉ đạo; thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, phối hợp thực hiện (giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo đến các đồng chí bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP HU;
- LDVP, CVTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Trọng

BIỂU TỔNG HỢP

Phúc đáp và tiếp tục thực hiện các đề xuất, kiến nghị của bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trước và trong Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Đồng chí Bí thư Huyện ủy

(kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày /4/2024 của Chủ tịch UBND huyện)

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
I	ĐẢNG ỦY XÃ DƯƠNG HƯU			
1	Nhà văn hóa thôn Đồng Làng được khởi công xây dựng từ tháng 9/2023 đến nay đã được 6 tháng nhưng chưa xong phần móng nhà, Đề nghị cấp trên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.	Bí thư chi bộ thôn Đồng Làng	UBND xã Dương Hưu	<ul style="list-style-type: none">- Công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Đồng Làng, xã Dương Hưu được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo cơ chế đặc thù, được thiết kế xây dựng nhà cấp III, 1 tầng, diện tích 185m², Tháng 10/2023 UBND xã đã ký kết hợp đồng với nhóm thợ công đồng trong thôn để thực hiện dự án xây dựng công trình, do ông Đinh Văn Lợi là người địa phương làm nhóm trưởng. Tiến độ: Tháng 02/2024, đã thi công xong hạng mục ép móng cọc, xây bờ kè và đổ giằng móng nhà; từ tháng 3/2024 đến nay (20/4/2024) đã thi công đạt khoảng 65% khối lượng công trình.- Giao UBND xã Dương Hưu tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.
2	Mương máng thủy lợi hiện nay mới chỉ đáp ứng ½ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ yếu đập và mương bằng đất không đủ tưới tiêu, đề nghị xây mương cứng.		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Dương Hưu tiến hành kiểm tra các tuyến mương và xây dựng kế hoạch đề xuất sửa chữa, nâng cấp vào nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn đất trồng lúa, thủy lợi phí. Thời gian đề xuất trong giai đoạn năm 2025-2030.
3	Đề nghị đầu tư về giao thông nội đồng để đáp ứng được cơ giới hóa sản xuất.		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Dương Hưu tiến hành kiểm tra các tuyến mương và xây dựng kế hoạch đề xuất sửa chữa, nâng cấp vào nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn đất trồng lúa, thủy lợi phí. Thời gian đề xuất trong giai đoạn năm 2025-2030.

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
4	Đề nghị cấp trên xem xét đầu tư kinh phí cải tạo nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông tỉnh lộ 291D qua địa bàn xã Dương Hữu từ thôn Mục đi huyện Ba Chẽ-tỉnh Quảng Ninh để nhân dân đi lại giao thương, phát triển sản xuất kinh tế và đảm bảo an toàn giao thông.	Bí thư chi bộ thôn Thoi	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Tuyến đường tuyến đường giao thông tỉnh lộ 291D thuộc quản lý của Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang. UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh, Sở giao thông vận tải đang tổ chức khảo sát để nâng cấp tuyến đường. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo UBND huyện theo quy định.
5	Hiện nay thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện Chuyển đổi số, nhưng hiện nay trên địa bàn thôn mạng điện thoại di động chưa được phủ sóng (chỗ có chỗ không, chỗ có thì chập chờn và yếu) nhiều khi nhập dữ liệu, hay khảo sát điều tra theo yêu cầu của cấp trên trên máy điện thoại thông minh là rất khó khăn, đề nghị cấp trên quan tâm.	Bí thư chi bộ thôn Bán	Phòng Văn hóa và Thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Các doanh nghiệp viễn thông Viettel, Vinaphone đã tổ chức khảo sát trên địa bàn thôn Bán, xã Dương Hữu để cung cấp dịch vụ phủ sóng internet và mạng di động cho Nhân dân; nhưng do địa bàn rộng, xa khu trung tâm nên kinh phí cao, nên chưa có phương án lắp đặt. - Giao Phòng Văn hóa và Thông tin UBND huyện tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông Viettel, Vinaphone lên khảo sát, xây dựng phương án khác để phục vụ Nhân dân tốt hơn.
6	Đề nghị cấp trên cải tạo Hồ Đá Trông phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và xây mương cứng do hiện nay trên địa bàn thôn chưa có hệ thống mương cứng nào để phục vụ sản xuất.			Phòng Tài chính- Kế hoạch
7	Đề nghị kéo dây mạng vào khu Mùng Thượng của thôn Mùng.	Bí thư chi bộ thôn Mùng	Phòng Văn hóa và Thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Các doanh nghiệp viễn thông Viettel, Vinaphone đã tổ chức khảo sát trên địa bàn khu Mùng Thượng của thôn Mùng, xã Dương Hữu để kéo dây mạng internet phục vụ Nhân dân; nhưng do địa bàn rộng, xa khu trung tâm, có ít hộ dân sinh sống, kinh phí cao (người dân không chi trả kinh phí lắp đặt), nên chưa có phương án lắp đặt và kéo đường dây. - Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông Vietel, Vinaphone... lên khảo sát, xây dựng phương án khác phù hợp với địa bàn để phục vụ dịch vụ internet đến với người dân.
8	Đề nghị quan tâm xây dựng các công trình thủy lợi, để			Phòng Tài

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
	đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.		chính- Kế hoạch	tuyến mương và xây dựng kế hoạch đề xuất sửa chữa, nâng cấp vào nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn đất trồng lúa, thủy lợi phí. Thời gian đề xuất trong giai đoạn năm 2025-2030.
II	ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠI SƠN			
1	Đề nghị huyện quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến đường tỉnh lộ 291C từ đầu cầu Suối Sả của thôn Trung Sơn đến thôn Khuân Cầu của xã Đại Sơn và khu vực Khu dân cư tại thôn Trung Sơn (khu đất này sau khi được bán đấu giá, nhân dân đã xây dựng nhà để ở và kinh doanh). Tuy nhiên, dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 291C vào trung tâm xã Đại Sơn và Phúc Sơn không có rãnh thoát nước. Ngay cạnh đường là khu đất ở dân cư tại thôn Trung Sơn không được xây dựng hệ thống thoát nước. Nước thải sinh hoạt của nhân dân xả trực tiếp ra đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Một phần còn lại xả trực tiếp ra cánh đồng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, trời mưa gây ngập úng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của nhân dân.	Bí thư Chi bộ thôn Trung Sơn	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Tuyến đường tuyến đường giao thông tỉnh lộ 291C thuộc quản lý của Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang. UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh, Sở giao thông vận tải tiến hành duy tu bảo dưỡng tuyến đường để đảm bảo thoát nước. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo UBND huyện theo quy định.
2	Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo bố trí kinh phí xây dựng các tuyến đường nội thôn vào các nhóm hộ tái định cư.	Bí thư Chi bộ thôn Đồng Cây	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Đại Sơn tiến hành rà soát các tuyến đường nội thôn vào các nhóm hộ tái định cư và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.
3	Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư) cho các hộ dân tái định cư. Trên địa bàn xã hiện có 173 hộ dân tái định cư nhưng trên 90% số hộ này chưa có đất ở hợp pháp. Đa số các hộ dân làm nhà ở trên đất vườn.	Bí thư Chi bộ thôn Tân Hiệp	Phòng tài nguyên và Môi trường	Hiện nay công tác cấp GCNQSDĐ được thực hiện thường xuyên; các trường hợp tái định cư đã được nhà nước bồi thường hỗ trợ theo quy định. - Đối 90% hộ tái định cư tại thôn Tân Hiệp chưa có đất ở, nếu trường hợp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp chưa có GCNQSDĐ thì đăng ký với UBND xã để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định và đóng

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>tiền sử dụng đất.</p> <p>- Đối với các trường hợp đã có GCN đất nông nghiệp và làm nhà trên đất là vi phạm Điều 57 Luật đất đai năm 2013 “<i>tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp</i>”; trường hợp này cần phải xử lý vi phạm hành chính theo quy định và sau đó xử lý theo theo Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (<i>được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017</i>) và giải quyết theo Chỉ thị 19-CT/TU.</p> <p>- Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đề nghị Đảng ủy, UBND xã Đại Sơn chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các chi bộ, BQL thôn tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân biết, đến UBND xã lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định.</p>
4	<p>Khu trung tâm các xã đã và đang về đích nông thôn mới như Long Sơn, Dương Hưu, Tuấn Đạo, Yên Định, Vĩnh An được đầu tư xây dựng rất khang trang vừa bảo đảm các tiêu chí. Đồng thời, cũng xứng tầm với một xã về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, Khu Trung tâm xã Đại Sơn lại khá là nhếch nhác. Vía hè lôm côm, nhân dân tự xây mỗi nhà một kiểu. Đường cống thoát nước không còn tác dụng; điện thấp sáng thì kém; đường vào Trụ sở xã nhỏ hẹp, khuất tầm nhìn. Vì vậy, đề nghị huyện bố trí kinh phí xây dựng, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng khu trung tâm xã và mở rộng đường vào Trụ sở xã Đại Sơn. Nội dung này, mặc dù đã được đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy,</p>	<p>Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn</p>	<p>Phòng Tài chính- Kế hoạch</p>	<p>- Tại Thông báo Kết luận số 43/TB-UBND ngày 20/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện sau khi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đại Sơn liên quan đến tiến độ xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch UBND huyện đã giao Phòng Tài chính- Kế hoạch cân đối các nguồn ngân sách tham mưu UBND huyện hỗ trợ UBND xã Đại Sơn kinh phí chỉnh trang khu vực trung tâm xã.</p> <p>Giao UBND xã Đại Sơn tổ chức khảo sát, lập dự toán, đề xuất kinh phí gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí nguồn NSNN để tổ chức thực hiện.</p> <p>- Đồng thời đề nghị Đảng ủy, UBND xã Đại Sơn, các</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
	Chủ tịch UBND huyện kết luận tại Thông báo Kết luận số 43/TB-UBND ngày 20/3/2024. Nhưng cử tri và nhân dân thôn Tân Sơn đề nghị Huyện ủy, UBND huyện phải thật sự quan tâm đến nội dung này, đây là nội dung bức thiết cần phải làm ngay vì Đại Sơn sẽ về đích NTM trong năm 2024 này.			chi bộ cùng Ban quản lý thôn, các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tại khu vực trung tâm xã thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, thường xuyên vệ sinh, tu sửa đường làng ngõ xóm “sáng- xanh- sạch đẹp- an toàn”. Cùng chung tay xây dựng xã Đại Sơn về đích nông thôn mới năm 2024.
5	Đề nghị huyện bố trí kinh phí xây dựng mái che phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng và thực hiện các chiến dịch của Trạm Y tế xã Đại Sơn		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Hiện nay kinh phí của huyện đã phân bổ hết do vậy UBND huyện đã giao Phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu UBND huyện xem xét bố trí khi có kinh phí. Ngoài ra, giao UBND xã Đại Sơn tăng cường công tác phối hợp xây dựng khu dân cư thôn Khuân Cầu để tổ chức bán đấu giá đất năm 2025 tạo nguồn thu để thực hiện dự án năm 2025-2026.
III	ĐẢNG ỦY XÃ LONG SƠN			
1	Một số hộ dân bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng huyện tạo điều kiện cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân.	Bí thư Chi bộ thôn Thượng	Phòng tài nguyên và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay công tác cấp GCN quyền sử dụng đất đơn lẻ được thực hiện thường xuyên, trong đó có cấp lại GCN đối với các trường hợp bị mất giấy. Căn cứ Quy định tại Khoản 8, Điều 87, Điều 77, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, đề nghị nhân dân liên hệ với UBND xã để thực hiện khai báo việc mất GCN và thực hiện lập hồ sơ để cấp lại GCN theo quy định. Đề nghị UBND xã rà soát từng trường hợp cụ thể để đề xuất hướng giải quyết. - Trình tự thực hiện theo Quyết định số 3873/QĐ-STNMT ngày 15/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường: - Thành phần hồ sơ được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính quy định.</p> <p>- Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đề nghị Đảng ủy, UBND xã Long Sơn chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các chi bộ, BQL thôn tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân biết, đến UBND xã lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định.</p>
2	<p>Thực hiện Tờ trình số 376/TTr-UBND ngày 28/11/2023 của UBND Tỉnh Bắc Giang về dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 81/2023-NQ/HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND Tỉnh Bắc Giang về Quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Theo Nghị quyết số 81/2023-NQ/HĐND quy định thôn có từ 350 hộ, TDP dưới 500 hộ được bố trí thêm 01 phó thôn, được thực hiện từ ngày 01/01/2024. Địa phương có ý kiến đề xuất UBND Tỉnh, UBND huyện cần có Hướng dẫn về việc bố trí 01 phó thôn đối với thôn từ 350 hộ trở lên, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao hơn</p>	Bí thư Chi bộ thôn Hạ	Phòng Nội vụ	<p>- Theo Nghị quyết số 81/2023-NQ/HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND Tỉnh Bắc Giang về Quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố không quy định cụ thể số lượng Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố mà chỉ quy định mức hỗ trợ hàng tháng (Điều 4) và quy định kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm (Điều 5); nội dung trong Tờ trình số 376/TTr-UBND ngày 28/11/2023 của UBND Tỉnh Bắc Giang về dự thảo Nghị quyết không làm căn cứ để tổ chức thực hiện. Đó đó đề nghị của Bí thư Chi bộ thôn Hạ “Theo Nghị quyết số 81/2023-NQ/HĐND quy định thôn có từ 350 hộ, TDP dưới 500 hộ được bố trí thêm 01 phó thôn, được thực hiện từ ngày 01/01/2024” trích dẫn nội dung là chưa đúng Nghị quyết.</p> <p>- Mặt khác, căn cứ khoản 2, Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BNV quy định như sau: “Tổ chức của thôn, tổ dân phố: 1. Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố.</p> <p>2. Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố”.</p> <p>- Giao Phòng Nội vụ huyện tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tham mưu UBND huyện thực hiện theo quy định.</p>
IV	ĐẢNG ỦY XÃ VĨNH AN			
1	<p>Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động, trang bị máy vi tính phục vụ cho công tác ở thôn: Hiện nay trong thời đại phát triển công nghệ 4.0, việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác là hết sức quan trọng và thiết thực, đối với bí thư chi bộ ở thôn, kinh phí hoạt động của chi bộ chủ yếu là số tiền đảng phí trích lại cho chi bộ, kinh phí hoạt động trên cấp là không có, vì vậy rất khó khăn cho việc mua sắm trang thiết bị máy tính, máy in để phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ tài liệu. Đề nghị với Huyện ủy, UBND Huyện tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí mua sắm máy tính và tập huấn nghiệp vụ soạn thảo văn bản cho đội ngũ bí thư chi bộ thôn bản.</p>	Bí thư chi bộ thôn Chao	Phòng Tài chính- Kế hoạch	<p>- Về kinh phí hoạt động: Phòng Tài chính - Kế hoạch đã cấp dự toán Hỗ trợ kinh phí chi hoạt động của các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã theo quyết định số 99-QĐ/TW cho tất cả 17 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong đó kinh phí chi hoạt động của các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã theo quyết định số 99-QĐ/TW cấp vào dự toán xã Vĩnh An là 149.790.000 đồng (theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện).</p> <p>- Máy vi tính là tài sản mua sắm tập trung được quy định tại quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; trên cơ sở đó UBND xã là đơn vị dự toán cấp 4, việc mua sắm tài sản là UBND xã tự quyết định dùng ngân sách cấp mình để thực hiện việc mua sắm tài sản.</p> <p>- Đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh An lập danh sách các đối tượng cần tập huấn và yêu cầu phải có máy vi tính (gửi Phòng Lao động TBXH huyện); Phòng Lao động và TBXH tổng hợp danh sách, đề xuất tham mưu UBND huyện mời các đơn vị đào tạo chuyên ngành mở lớp dạy để cấp chứng chỉ “Tin học cơ bản” theo</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				quy định cho các đối tượng; kinh phí do học viên tự đóng góp và được nhà nước hỗ trợ theo quy định. Giao Phòng Lao động và TBXH huyện căn cứ nhu cầu học viên học tập để tham mưu liên kết phối hợp mở lớp đào tạo ngắn hạn cho học viên trong Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2	Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí dự toán ngân sách bảo đảm kinh phí hoạt động đối với đảng bộ xã, thị trấn theo Quyết định số 99-QĐ/TW, Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, hằng năm cấp kinh phí cho chi bộ tổ chức sơ tổng kết công tác hoạt động của chi bộ nhất là chi bộ ở nông thôn		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Thực hiện Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện về việc giao dự toán ngân sách năm 2024 đã cấp dự toán Hỗ trợ kinh phí chi hoạt động của các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã theo quyết định số 99-QĐ/TW cho tất cả 17 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong đó kinh phí chi hoạt động của các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã theo quyết định số 99-QĐ/TW cấp vào dự toán xã Vĩnh An là 149.790.000 đồng. Đề nghị UBND xã Vĩnh An, các chi bộ cơ sở quản lý và sử dụng theo quy định.
3	<p>Cử tri xã Vĩnh An:</p> <p>(1) Đề nghị đầu tư xây dựng sân vận động trung tâm xã.</p> <p>(2) Trên địa bàn xã còn một số tuyến đường xuống cấp, đường nhỏ, hẹp, cụ thể tuyến đường từ UBND xã vào địa điểm mới của Trường Trung học cơ sở, tuyến đường vào đền Vua Bà và một số tuyến đường ở các thôn cần mở rộng, nâng cấp sửa chữa.</p> <p>(3) Thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất Văn hoá: Đề nghị đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ (công trình vệ sinh) cho nhà văn hoá của 8 thôn (Thôn Đặng, thôn Ao Bông, Thôn Đồng Mặn, Thôn Hiệp Reo, thôn Mặn, thôn Chao, thôn Làng Chẽ, thôn Chào).</p>	Ý kiến cử tri xã Vĩnh An, do MTTQ huyện tổng hợp	Phòng Tài chính- Kế hoạch	<p>Giao UBND xã Vĩnh An tiến hành xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.</p> <p>Giao UBND xã Vĩnh An tiến hành rà soát các tuyến đường và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.</p> <p>- UBND huyện đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/02/2024 về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Động năm 2024; trong đó phân đầu năm 2024 xã Vĩnh An đạt chuẩn NTM. Trong kế hoạch thực hiện tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), UBND huyện đã giao UBND xã Vĩnh An chủ động khảo sát thiết kế và phối hợp với cơ quan chuyên môn</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>của huyện tham mưu UBND huyện tập trung nguồn lực để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng công trình phụ trợ nhà vệ sinh các nhà văn hóa bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Vĩnh An xây dựng dự trù kinh phí gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch cân đối ngân sách và các nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư theo quy định. - Giao UBND xã Vĩnh An tăng cường công tác phối hợp để xây dựng khu dân cư để tổ chức bán đấu giá đất năm 2025 tạo nguồn thu để thực hiện dự án năm 2025-2026.
	<p>(4) Về đảm bảo An toàn giao thông, đáp ứng tiêu chí số 19, để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn xã: Đề nghị lắp đặt hệ thống đèn báo tại ngã tư đường Vĩnh An - Vân Sơn vào trường Tiểu học - trường Trung học cơ sở xã, tại địa điểm thôn Chèo xã Vĩnh An.</p>		<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Công an huyện, Ban an toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, phòng Cảnh sát giao thông tỉnh các bên thống nhất như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại vị trí giao cắt không bố trí đèn xanh, đỏ ở đó được; lý do: Đoạn đường này đang lên và xuống dốc nên không đảm bảo an toàn giao thông. - Tại vị trí giao cắt không bố trí đèn cảnh báo chớp vàng ở đó được; lý do: Đoạn đường này nằm trong khu đông dân cư đã có biển báo khu đông dân cư thì các phương tiện không được phép đi quá tốc độ 50km/giờ. - Hướng xử lý: Làm gờ cường bức tại 2 điểm đầu nối ra QL 31. - Hiện nay UBND huyện đang triển khai thi công dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Vĩnh An đi Vân Sơn nên tại vị trí đầu nối với QL 31 đã bố trí sơn gờ kẻ vạch đường trong dự toán nhưng hiện nay chưa thi công phần này.

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp	
4	Đề nghị hỗ trợ xi măng, cát sỏi để làm đường liên thôn	Trưởng thôn Làng Chẽ	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	<p>- Căn cứ vào Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 21/11/2023 của HĐND huyện Sơn Động về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND huyện; Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND huyện Sơn Động Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quy định về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn huyện Sơn Động, giai đoạn 2022- 2025.</p> <p>- Hiện nay UBND huyện chưa có chủ trương và kinh phí hỗ trợ xi măng và vật liệu để làm đường giao thông nông thôn.</p> <p>- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; tham mưu UBND huyện thực hiện trong thời gian tiếp theo.</p>	
5	Đề nghị cấp trên hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà văn hóa thôn			Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Vĩnh An tiến hành rà soát các tuyến đường và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.
6	Đề nghị khảo sát lại để sửa chữa hệ thống mương phục vụ tưới tiêu trên địa bàn xã			Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Vĩnh An tiến hành kiểm tra các công trình thủy lợi và xây dựng kế hoạch đề xuất sửa chữa, nâng cấp vào nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn đất trồng lúa, thủy lợi phí. Thời gian đề xuất trong giai đoạn năm 2025-2030
7	Đề nghị đền bù đất giải phóng mặt bằng làm đường cho một số hộ dân ở thôn Luông Doan theo giá đất ở hoặc đất trồng cây lâu năm	Trưởng thôn Luông Doan	Phòng tài nguyên và Môi trường	<p>Căn cứ điều 74, 75 Luật đất đai năm 2013:</p> <p>“Khoản 1, Điều 75: Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng</p> <p>1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở</p>	

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p><i>hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”.</i></p> <p>- Căn cứ vào quy định trên, Nhà nước sẽ bồi thường về loại đất theo theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất theo mục đích sử dụng. Giá đất bồi thường sẽ được phê duyệt cụ thể đối với từng dự án. Đối với dự án cải tạo nâng cấp đường từ xã Vĩnh An đi xã Vân Sơn, đơn vị làm công tác GPMB sẽ căn cứ vào GCN quyền sử dụng đất và mục đích sử dụng đất. Khi chỉ giới thu hồi GPMB vào loại đất nào thì sẽ bồi thường theo giá loại đất đó đã được phê duyệt giá GPMB.</p> <p>- Giao UBND xã Vĩnh An phối hợp với đơn vị làm công tác GPMB thực hiện hỗ trợ Nhân dân theo đúng quy định.</p>
V	ĐẢNG ỦY XÃ TUẤN ĐẠO			
1	Thực hiện kế hoạch hoàn thành xây dựng và chuyển trường Mầm non Tuấn Đạo số 1 về địa điểm mới; đồng thời chuyển Trạm Y tế xã về trường Mầm non cũ theo lộ	Chi bộ Linh Phú xã Tuấn Đạo	Phòng Tài chính- Kế hoạch	UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng các

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
	trình đến tháng 12/2024 đã được Huyện ủy, UBND huyện cho chủ trương chi đạo. Năm 2024, trường Mầm non Tuần Đạo số 1 đã có văn bản danh mục đề nghị đầu tư xây. Tuy nhiên, đến nay đã hết quý I/2024 vẫn chưa có quyết định phê duyệt đầu tư. Đề nghị Huyện ủy chi đạo UBND huyện, các ngành chuyên môn sớm phê duyệt phương án đầu tư các hạng mục và bố trí kinh phí xây dựng theo đề nghị của trường Mầm non Tuần Đạo số 1 để tổ chức thực hiện hoàn thành theo kế hoạch.			phòng học chức năng, nhà hiệu bộ, bếp ăn, sân và công trình phụ trợ trường MN Tuần Đạo số 1, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; chủ đầu tư là Trường Mầm non Tuần Đạo số 1; tổng mức đầu tư là 14.997.900.000 đồng. Hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục để thực hiện dự án.
2	Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường từ thôn Tuấn An đi Tuấn Sơn. Vì tuyến đường này được xây dựng từ năm 2004 theo chương trình di dân tái định cư từ trường bản Quốc gia TB1, là tuyến đường phục vụ giao thương, đi lại của hơn 200 hộ dân của 2 thôn đặc biệt khó khăn. Qua 20 năm sử dụng, đến nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị sạt lở, hư hỏng Nhân dân đi lại, giao thương hết sức khó khăn, đặc biệt là các cháu học sinh đi học vào mùa mưa.	Bí thư chi bộ thôn Tuấn Sơn	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Tuấn Đạo tiến hành rà soát các tuyến đường và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.
3	Đề nghị nghiên cứu kéo đường điện vào 2 nhóm hộ trong thôn chưa có điện lưới	Bí thư chi bộ thôn Đồng Xuân	Điện lực Sơn Động	<ul style="list-style-type: none"> - Điện lực Sơn Động đã xuống khảo sát cùng lãnh đạo thôn Đồng Xuân (có thiết lập BB làm việc), kết quả khảo sát cho thấy các nhóm hộ dân trên đang dùng điện bình thường tại sau TBA Đồng Sim, hiện dây từ sau công tơ về đến nhà dài (từ 200m đến 500m). - Căn cứ vào khoản 3, Điều 11 của Luật Điện lực năm 2004 thì ngành điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện. Như vậy khách hàng có trách nhiệm đầu tư xây dựng đường dây điện từ sau công tơ về đến nhà khách hàng. Mặt khác hiện nay ngành điện chưa có nguồn vốn đầu tư để xây dựng cải tạo thêm đường dây điện. Điện lực Sơn Động sẽ tiếp tục đề nghị xuất Công

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				ty Điện lực Bắc Giang bố trí nguồn vốn 2025 để đầu tư triển khai xây dựng đường dây dẫn điện, cột điện về gần nhà của các hộ dân hơn để giảm chiều dài dây sau công tơ cho các hộ dân, còn trong thời gian ngành điện chưa thực hiện được thì đề nghị các hộ dân sử dụng dây dẫn và cột điện đảm bảo an toàn.
VI	ĐẢNG ỦY XÃ VÂN SƠN			
1	Quy hoạch và tạo điều kiện cho các hộ dân ở dọc quốc lộ 31 khu ruộng to chuyển đổi mục đích sang đất ở. Do hiện nay các hộ đã xây nhà kiên cố từ trước nhân dân có nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở.	Bí thư Chi bộ thôn Phe	Phòng tài nguyên và Môi trường	<p>- Căn cứ Điều 52; 57 Luật Đất đai 2013; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng bộ TNMT thì Nhân dân được phép chuyển mục đích sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Ngày 04/8/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, đất xen kẹt; đất trụ sở, nhà văn hóa, trạm y tế, điểm trường học không còn nhu cầu sử dụng và đất công nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý năm 2023 và những năm tiếp theo.</p> <p>- Để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trong đó có chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND huyện đã ban hành Công văn số 3139/UBND-KT ngày 02/11/2022 về việc đăng ký lập các công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023. Năm 2023, UBND huyện tiếp tục ban hành công văn số 3860/UBND-KT ngày 19/12/2023 về việc đăng ký lập các công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024.</p> <p>- Đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của Nhân dân, giao UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo Kế hoạch của UBND huyện và hàng năm đăng ký cho các hộ có nhu cầu để đưa vào Kế hoạch</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				sử dụng đất hàng năm để thực hiện. Bà con Nhân dân chủ động đăng ký với UBND xã, thị trấn để kiểm tra các điều kiện theo quy định để được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
2	Tạo điều kiện cho các hộ tái định cư TB1 làm sô đất ở. Do từ năm 2006 chuyển đến ở nhưng nhà ở hiện nay là đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm.		Phòng tài nguyên và Môi trường	<p>- Đối với các hộ tái định cư TB1 đã làm nhà từ năm 2006 trên đất đất nông nghiệp (hoặc đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm) là đã vi phạm Điều 57 Luật đất đai năm 2013 “tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”, thuộc trường hợp vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của BTV Tỉnh ủy.</p> <p>- Giao UBND xã Vân Sơn rà soát và lập hồ sơ XPVPHC để xử lý theo Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017); sau đó xác định sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất để lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân theo quy định.</p>
3	Đề nghị có phương án di chuyển Bãi nghĩa địa của thôn cách biệt với khu dân cư. Do hiện nay bãi nghĩa địa nằm ở giữa khu dân cư		UBND xã Vân Sơn	<p>UBND huyện Sơn Động đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2035 (tỷ lệ 1/10.000). UBND xã Vân Sơn đã đưa nội dung quy hoạch Bãi nghĩa địa mới thôn Phe với mục đích để di chuyển bãi nghĩa địa thôn Phe cũ sang. Hiện nay UBND xã Vân Sơn đang hoàn thiện các thủ tục trình UBND huyện trong tháng 6/2024.</p> <p>- Giao UBND xã Vân Sơn tập trung hoàn thiện các thủ tục trình UBND huyện phê duyệt, tiếp tục triển khai thực hiện theo quy hoạch và đề xuất kinh phí đầu tư theo quy định.</p>
4	Đầu tư cho thôn các cụm loa để tuyên truyền các thông tin	Bí thư Chi bộ	Trung tâm Văn	- Đài Truyền thanh Bản Gà (trước sát nhập) được nâng

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
	cho nhân dân vì địa bàn dân cư quá rộng vì vậy đường dây loa cũ quá xa nên không đảm bảo nên đã bị hỏng	thôn Gà	hóa- Thông tin và Thể thao huyện	<p>cấp năm 2002, công suất 100w, 1km đường dây và 12 loa nén, đến năm 2021, UBND xã Vân Sơn nâng cấp lên Máy 300w, gần 5km đường dây và 18 loa, do địa hình thôn Gà (sau sát nhập từ 03 thôn: Gà, Nà Hin, Khe Dín) phức tạp khu dân cư cách xa nhau, nên hệ thống máy phát, hệ thống đường dây dài thường hoạt động quá tải, nên nhanh xuống cấp. Năm 2024, Trung tâm VH-TT&TT đang thực hiện dự án chuyển đổi sang hệ thống đài Thông minh, dự kiến xong trong năm 2024.</p> <p>- Giao Trung tâm Trung tâm VH-TT&TT tiếp tục phối hợp với UBND xã Vân Sơn tập trung thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch.</p>
5	Tạo điều kiện cho các hộ tái định cư TB1 làm sô đất ở. Do từ năm 2006 chuyển đến ở nhưng nhà ở hiện nay là đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm		Phòng tài nguyên và Môi trường	<p>- Đối với các hộ tái định cư TB1 đã làm nhà từ năm 2006 trên đất đất nông nghiệp (<i>hoặc đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm</i>) là đã vi phạm Điều 57 Luật đất đai năm 2013 “<i>tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp</i>”, thuộc trường hợp vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của BTV Tỉnh ủy.</p> <p>- Giao UBND xã Vân Sơn rà soát và lập hồ sơ XPVPHC để xử lý theo Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (<i>được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017</i>); sau đó xác định sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất để lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân theo quy định.</p>
6	(1) Hiện nay trên địa bàn xã vẫn xảy ra tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, không chằng buộc hàng hóa (Xe chở keo) trên địa bàn xã gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đề nghị cấp trên có biện pháp trấn chỉnh, xử lý nghiêm	Ý kiến cử tri xã Vân Sơn, do MTTQ huyện tổng hợp	Công an huyện	<p>- Ngay từ đầu năm 2024 Công an huyện Sơn Động đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-CASĐ-CSGT ngày 22/01/2024 về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề: “Xe chở hàng quá trọng tải, quá giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện và tự ý cải tạo trái phép</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”.</p> <p>- Ngay sau khi có kế hoạch trên, Công an huyện Sơn Động đã tổ chức huy động tối đa lực lượng phân công TTKS trên các đường trên địa bàn, qua đó đã kiểm soát hơn 485 lượt xe ô tô tải, xe Container phát hiện và xử lý 86 trường hợp vi phạm (<i>cụ thể: 15 trường hợp xe chở quá tải, 11 trường hợp chở quá khổ, 03 trường hợp coi nới thành thùng xe, 09 trường hợp vi phạm không có bạt che đậy và 48 trường hợp vi phạm khác như: không chằng buộc hàng hóa, không thắt dây an toàn, dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định...</i>). Tuy nhiên việc xe ô tô chở hàng hóa có dấu hiệu quá khổ, quá tải có nơi, có lúc còn diễn ra ở những nơi, những thời điểm khác nhau và hầu hết là vào những đoạn, tuyến đường không có lực lượng chức năng TTKS (<i>chủ yếu là xe chở dăm keo nguyên liệu, xe ben chở cây keo gỗ nguyên liệu</i>) và Người điều khiển phương tiện có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải hoạt động thường trốn tránh khi có mặt của lực lượng Cảnh sát giao thông trên đường gây khó khăn cho việc xử lý triệt để tình trạng xe chở quá khổ, quá tải. Việc trốn tránh thường thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia hoặc lập các hội nhóm kín trên Zalo, Facebook, Messenger... mục đích thông báo thời gian, địa điểm hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để tránh việc bị kiểm soát xử lý. Trong những tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm theo chuyên đề: “Người điều khiển phương tiện trên đường vi phạm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy” đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2024, do vậy không đủ lực lượng để xử lý theo hết các chuyên đề,</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>nên việc xử lý triệt để các hành vi, vi phạm về chở hàng quá khổ, quá tải, không chằng buộc hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn.</p> <p>- Giao Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm về quá khổ, quá tải nhằm nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa. Tổ chức TTKS, nắm tình hình trên các tuyến đường thường có dấu hiệu xe quá khổ, quá tải hoạt động nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATG nói chung, đặc biệt là các hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, không chằng buộc hàng hóa nói riêng... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện mục tiêu kiểm chế, phòng ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra.</p>
	(2) Đề nghị Nhà nước sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng đường từ Phúc Sơn đi Vân Sơn để đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch trên địa bàn.		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Tuyến đường tuyến đường giao thông tỉnh lộ 291D (từ Phúc Sơn đi Vân Sơn) thuộc quản lý của Sở giao thông vận tải. UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh, Sở giao thông vận tải tiến hành duy tu bảo dưỡng tuyến đường. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo UBND huyện theo quy định.
VII	ĐẢNG ỦY XÃ HỮU SẢN			
1	Trường Mầm non Hữu Sản được thành lập vào ngày 20/08/1999, trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2014 và được công nhận lại lần 1 vào năm 2019. Tính đến năm 2024 nhà trường đến kỳ đánh giá chuẩn lại lần 2 (Dự kiến vào tháng 11,12). Trường Mầm non Hữu Sản có 2 điểm trường: Điểm trường chính (Khu Sản), 01 điểm trường lẻ (khu Dàn). Nhưng đến thời điểm hiện tại diện tích đất khu Sản còn nhỏ hẹp (diện tích đất khu Sản 2.133 m2), khuôn viên nhà trường nhỏ hẹp,	Chi bộ thôn Sản xã Hữu Sản	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Hữu Sản tiến hành rà soát theo thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
	<p>thiếu các khu vực cho trẻ hoạt động, như: Khu vui chơi sáng tạo với sỏi, đá, khu chợ quê, góc cát sỏi, khu vườn rau, vườn cây ăn quả cho trẻ thực hành trải nghiệm... Bếp ăn 1 chiều chưa đảm bảo đủ diện tích, nhà bếp thiếu hố ga chứa nước thải sinh hoạt theo thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ GD&ĐT - Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học. Phòng ăn cho học sinh chưa có, học sinh ăn trên lớp trong khi đó diện tích phòng học chưa đảm bảo diện tích tối thiểu cho 1 cháu: 1,5-1,8m²/trẻ.</p> <p><i>Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, TT Huyện ủy, UBND huyện quan tâm bố trí nguồn vốn mở rộng diện tích khuôn viên trường Mầm non Hữu Sản, khoảng hơn 3.000m² để đảm bảo đủ diện tích đất cho nhà trường có đủ các phòng chức năng, các khu vui chơi phục vụ cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được đảm bảo tốt nhất.</i></p>			
2	<p>Đề nghị được quan tâm xây dựng tuyến đường nội thôn từ hộ gia đình bà Bé Thị Sinh lên hộ gia đình Hoàng Văn Hiến, xuống hộ ông Lê Văn Nụ. Tuyến đường này đã được xây dựng từ năm 1999 do bộ đội cùng nhân dân làm, hiện tại đã xuống cấp hư hỏng, đi lại khó khăn đặc biệt là trong mùa mưa bão.</p>	Bí thư Chi bộ thôn Dân 3	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Hữu Sản tiến hành rà soát các tuyến đường và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.
3	<p>Đề nghị xây dựng tuyến đường nội đồng từ Nà Hin đi Nà Táng dài khoảng 2km. Tuyến đường nội đồng từ Khé Péc dưới đi Nà Pén dài 2,5km.</p>			Phòng Tài chính- Kế hoạch
4	<p>Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang khắc phục, làm rãnh thoát nước các tuyến đường lâm nghiệp, phục vụ cho phát triển sản xuất đã được giải phóng mặt bằng và san lấp trong năm 2019 do Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư (<i>y kiến đã kiến nghị nhiều lần</i>).</p>	Bí thư Chi bộ thôn Sản	Hạt Kiểm lâm Sơn Động	<p>- UBND huyện đã ban hành Công văn số 1102/UBND-TH ngày 19/4/2024 giao Hạt Kiểm lâm Sơn Động kiểm tra, kiến nghị hoàn thành đường sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn xã Hữu Sản. Ngày 23/4/2024 Hạt Kiểm lâm Sơn Động đã phối hợp UBND xã Hữu Sản, Ban quản lý thôn Sản kiểm tra hiện trạng các tuyến đường lâm nghiệp tại thôn Sản,</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, được kết quả như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tuyến 1: (Nà Sao) tại điểm toạ độ (X: 496866, Y: 2366572) tại khoảnh 18, xã Hữu Sản bị sạt mất 1 tấm cống (không còn tấm cống tại hiện trường). + Tuyến 2: (Đông Châu) tại các điểm toạ độ (X: 497775, Y: 2366572) tại khoảnh 21, tại điểm (X: 497925, Y: 2367929) tại khoảnh 13, xã Hữu Sản chưa có ống thoát nước gây sạt lở đất. + Tuyến 3: (Đông Châu) tại các điểm toạ độ (X: 496637, Y: 2367696) khoảnh 15, xã Hữu Sản không đặt cống thoát nước gây sạt lở. <p>- Hạt Kiểm lâm Sơn Động đang tham mưu UBND huyện Sơn Động văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang yêu cầu đơn vị thi công thực hiện một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Làm việc UBND xã Hữu Sản, Ban quản lý thôn Sản về việc trong thiết kế tại các điểm bị sạt lở đất có đặt cống thoát nước hay không. + Khắc phục lại các điểm bị sạt lở và đặt tấm cống bị mất tại các điểm theo công văn số 916/UBND-KT ngày 03/4/2023 của UBND huyện Sơn Động. + Hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính đối với Ban quản lý thôn Sản và các cá nhân có liên quan. <p>- Giao hạt Kiểm lâm Sơn Động tiếp tục theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện các nội dung nêu trên. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thông báo tới Đảng ủy, UBND xã Hữu Sản, Chi bộ và BQL thôn Sản theo quy định.</p>
5	Đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường quốc lộ 31 đi vào thôn Sản.		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Hữu Sản tiến hành rà soát các tuyến đường và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.
6	Đề nghị cấp giống gia cầm vào thời gian phù hợp trong năm (tháng 5 - tháng 9) để tránh lãng phí		Phòng Nông nghiệp và PTNT	UBND huyện tiếp thu ý kiến đề xuất, đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã thị

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				trần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình MTQG sớm để cung ứng cho Nhân dân sản xuất.
VIII	ĐẢNG ỦY XÃ THANH LUẬN			
1	Đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sau khi thu hồi diện tích đất rừng tự nhiên bị lấn chiếm, vì sau khi thu lại xong cấp xã không có thẩm quyền giao khoán.	Xã Thanh Luận	Hạt Kiểm lâm Sơn Động	Thực hiện Công văn số 1360/UBND-NN ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang; UBND huyện đã ban hành công văn số 918/UBND-KT ngày 03/4/2024 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp; xử lý tình trạng tranh chấp, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp; đề nghị Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện.
2	Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20 lô đất khu Đồng Nác thuộc thôn Ròn, xã Thanh Luận vì đã quy hoạch từ năm 2008, nhân dân đã nộp đủ tiền từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa cấp được sổ đỏ.	Bí thư Chi bộ thôn Ròn	Phòng tài nguyên và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Khu dân cư thôn Ròn đã được UBND huyện Sơn Động thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2008 và bán cho nhân dân để sử dụng xây dựng nhà ở. Hiện nay, còn có 14 hộ gia đình đang sử dụng 19 lô đất chưa được cấp GCNQSDĐ; UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì giải quyết việc cấp GCNQSDĐ cho Nhân dân theo quy định, công tác đo đạc các thửa đất đã được thực hiện xong. Do việc bán đất không thông qua đấu giá nên phòng Tài nguyên và Môi trường đang xem xét các quy định để thực hiện cấp GCNQSDĐ cho Nhân dân. - Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND xã Thanh Luận hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho Nhân dân; báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND huyện trong tháng 5/2024.
3	Đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm đầu tư mở tuyến đường từ Thanh Luận đi Đồng Rì để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và con em địa phương đi làm công nhân tại Công ty 45 được thuận		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Thanh Luận tiến hành rà soát các tuyến đường và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
	<p>lợi. Tới đây xã Thanh Luận sẽ có một số doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ cao cấp, nếu tuyến đường này được đầu tư xây dựng sẽ rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá ra tỉnh Quảng Ninh.</p>			
IX	ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN TÂY YÊN TỬ			
1	<p>Từ năm 2010 ban quản lý thôn Thanh chung, xã Tuấn Mậu, có chuyên đổi thửa đất tại thôn Thanh Chung, thuộc quyền quản lý của thôn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với gia đình ông Triệu sinh Cường, trú tại thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, lấy thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số P 188883, với diện tích 918 m² trong đó đất thổ cư 720 m², đất trồng cây 198 m², mang tên ông Triệu Sinh Cường. Ông Triệu Sinh Cường đã tạo điều kiện cho Thôn để mở rộng và xây dựng nhà văn hóa Thôn. Khi đổi đất, Ban quản lý thôn Thanh Chung, tại thời điểm năm 2010, có hứa với gia đình ông Triệu Sinh Cường, khi nào có đợt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ban quản lý thôn, Sẽ đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền đo đất, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho gia đình, Ông Triệu Sinh Cường. Nhưng cho đến nay Ban quản lý thôn Thanh Chung vẫn chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Triệu Sinh Cường. Vì vậy gia đình ông Triệu Sinh Cường có đơn đề nghị BQL TDP Thanh Chung, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Triệu Sinh Cường, Đã làm nhà ở tại thửa đất vào năm 2010.</p> <p><i>Vậy ban quản lý tổ dân phố Thanh Chung, Đề Nghị Huyện ủy – UBND huyện Sơn Động xem xét tạo điều kiện cấp sổ đất ở cho gia Đình Ông Triệu Sinh Cường, và thu hồi diện tích đất ở đã cấp cho Ông Triệu Sinh</i></p>	<p>Bí thư Chi bộ TDP Thanh Chung, Đảng ủy TT Tây Yên Tử</p>	<p>Phòng tài nguyên và Môi trường</p>	<p>Đôi ông Triệu Sinh Cường đã làm nhà trên thửa đất được BQL tổ dân phố đổi cho là đã vi phạm Điều 57 Luật đất đai năm 2013 “<i>tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp</i>”, thuộc trường hợp vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của BTV Tỉnh ủy. Yêu cầu UBND thị trấn Tây Yên Tử rà soát và lập hồ sơ xử phạt VPHC để xử lý theo Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (<i>được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017</i>). Sau đó xác định sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất để lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất cho ông Triệu Sinh Cường theo quy định.</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
	<i>Cường, Để cấp cho tổ dân phố Thanh Chung sử dụng.</i>			
2	Đề nghị UBND huyện cho biết có giải tỏa đường vào Công ty Than 45 không để nhân dân cải tạo nhà ở 2 bên đường.	Bí thư Chi bộ TDP Đồng Rì, Đảng ủy TT Tây Yên Tử	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ quyết định số 623/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ngày 22/6/2021 về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tây Yên Tử đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000). Trong đó, đoạn đường từ ĐT 291 vào Công ty than 45 có mặt cắt ngang đường là 27m (mặt đường là 15m vỉa hè 6m/1 bên. Nên Nhân dân ở khu vực đó muốn xây nhà và cải tạo thì phải xây bên trong chỉ giới xây dựng. - Về giải tỏa hành lang giao thông UBND huyện đã ban hành kế hoạch số giải tỏa hành lang năm 2024 trên địa bàn huyện. - Giao UBND thị trấn Tây Yên Tử thông báo đến các hộ gia đình và thực hiện quản lý HLGTT, trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định.
3	Đề nghị nghiên cứu nguồn nước sinh hoạt cho người dân			Phòng Nông nghiệp và PTNT
X	ĐẢNG ỦY XÃ LỆ VIỄN			
1	Đề nghị nhà nước hỗ trợ giống lúa Lai BTE1 và hỗ trợ trồng cây vụ đông	Xã Lệ Viễn	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Giao UBND xã Lệ Viễn tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của Nhân dân; sử dụng các nguồn vốn từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện triển khai các dự án cộng đồng để hỗ trợ cho Nhân dân.
2	Đề nghị mở lớp tập huấn công nghệ thông tin cho các đồng chí bí thư chi bộ, Trưởng, phó các thôn và các chi hội Trưởng Đoàn thể ở thôn không biết sử dụng máy tính	Bí thư Chi bộ thôn Thanh Trà, Đảng ủy xã Lệ Viễn	Phòng Văn hóa và Thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Đảng ủy xã Lệ Viễn và Đảng ủy các xã, thị trấn lập danh sách các đối tượng cần tập huấn và yêu cầu phải có máy vi tính (<i>gửi Phòng Lao động TBXH huyện</i>); Phòng Lao động và TBXH tổng hợp danh sách, đề xuất tham mưu UBND huyện mời các đơn vị đào tạo chuyên ngành mở lớp dạy để cấp chứng chỉ “Tin học cơ bản” theo quy định cho các đối tượng;

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>kinh phí do học viên tự đóng góp và được nhà nước hỗ trợ theo quy định.</p> <p>- Giao Phòng Lao động và TBXH huyện căn cứ nhu cầu học viên học tập để tham mưu liên kết phối hợp mở lớp đào tạo ngắn hạn cho học viên trong Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.</p>
3	Đề nghị bàn giao một số điểm trường học không còn đáp ứng được yêu cầu về diện tích, đã bị hư hỏng về cho thôn quản lý để phục vụ hoạt động của thôn	Bí thư chi bộ thôn Tân Chung, Đảng ủy xã Lê Viễn	Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường	UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ đang phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát những thửa đất dôi dư sau sáp nhập và những thửa đất do UBND xã quản lý không sử dụng trên toàn huyện, trên cơ sở đó lập dự toán đo đạc diện tích, cắm mốc ranh giới sau đó đề xuất UBND huyện giao quản lý theo thẩm quyền.
XI	ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN AN CHÂU			
1	Thời gian thi công trục đường đi qua TDP bị kéo dài, gây ảnh hưởng đến môi trường, thiếu nước ăn, nước sinh hoạt. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công.	Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phe, Đảng ủy thị trấn An Châu	UBND thị trấn An Châu	<p>- Sau khi xem xét đề nghị của UBND thị trấn An Châu tại Tờ trình số 55/TTr-DAXD ngày 30/10/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc công trình; Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 30/10/2023 của UBND thị trấn An Châu giải trình về việc chậm tiến độ thi công gói thầu xây lắp thuộc công trình; UBND huyện đã yêu cầu UBND thị trấn An Châu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện dự án.</p> <p>- Do vướng mắc về mặt bằng, dự án không có chi phí bồi thường GPMB mà chỉ có kinh phí hỗ trợ dịch chuyển các công trình trên đất do vậy vừa thi công vừa vận động nhân dân hiến tặng đất làm ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện các gói thầu; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện các gói thầu dự án (<i>thời gian thực hiện hợp đồng đến</i></p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>hết ngày 17/10/2024).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao UBND thị trấn An Châu tập trung chỉ đạo nhà thầu thực hiện hoàn thiện toàn bộ các hạng mục để hoàn thành dự án.
2	<p>Nhân dân đồng thuận với chính quyền địa phương, nhất trí hiến đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ TDP Phe đi TDP Lừa, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ tài sản trên đất.</p>		<p>UBND thị trấn An Châu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu UBND thị trấn An Châu tập trung hoàn thành kiểm kê, lập phương án hỗ trợ tài sản với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; khẩn trương hỗ trợ Nhân dân theo quy định. - Giao Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND thị trấn An Châu kiểm kê, lập phương án để hỗ trợ Nhân dân theo quy định.
3	<p>Năm 2001 gia đình được cấp GCNQSDĐ ở với diện tích là 1000 m², nay gia đình làm hồ sơ cho tặng cho các con thì cơ quan chuyên môn của huyện nói với gia đình tôi là hạn mức đất ở tối đa chỉ được 800 m² (phải giảm đi 200 m²) thì mới làm được hồ sơ cho tặng, gia đình không đồng ý với ý kiến đó của cơ quan chuyên môn của huyện và nêu trích dẫn một số điều khoản của một số văn bản. Đề nghị UBND huyện trả lời chi tiết về nội dung hạn mức đất ở cho hộ gia đình nắm rõ.</p>	<p>Tổ trưởng tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu</p>	<p>Phòng tài nguyên và Môi trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Điều 54, Luật đất đai năm 1993: <i>“Điều 54: Căn cứ vào quỹ đất đai của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức đất mà mỗi hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng để ở theo quy định của Chính phủ đối với từng vùng nhưng không quá 400 m²; đối với những nơi có tập quán nhiều thế hệ cùng chung sống trong một hộ hoặc có điều kiện tự nhiên đặc biệt, thì mức đất ở có thể cao hơn, nhưng tối đa không vượt quá hai lần mức quy định đối với vùng đó”.</i> - Mặt khác căn cứ Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang: <i>“Điểm c, Khoản 2, Điều 4: Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đang có nhà ở được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Điều 15 Thông tư số</i>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>02/2015/TT-BTNMT mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở, nhà ở thì hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân được xác định như sau:</p> <p>Hộ gia đình có từ 08 nhân khẩu trở lên thì hạn mức để xét công nhận đất ở bằng ba (03) lần hạn mức giao đất ở tương ứng với từng vùng, khu vực quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Quy định này, nhưng tối đa là 800 m² và không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình đang sử dụng. Nhân khẩu để xem xét công nhận hạn mức đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân là số nhân khẩu thực tế đang ở trên thửa đất đó và có trong sổ hộ khẩu hoặc cơ sở dữ liệu về cư trú trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 bao gồm những người có quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con đẻ và con nuôi theo quy định của pháp luật, cháu có quan hệ trực hệ.”</p> <p>Căn cứ các quy định trên thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2001, việc công nhận hạn mức hơn 1.000 m² đất ở là không đúng theo quy định của pháp luật. Hiện nay khi các hộ gia đình thực hiện các thủ tục thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất phải đính chính, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định lại diện tích đất ở từ 1.000 m² xuống 800 m² là đúng theo quy định của pháp luật.</p>
4	Tuyến đường bê tông từ TDP Ké đi TDP Mỏ đã xuống cấp rất nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân đi lại, đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí để nâng cấp tuyến đường này trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhân dân	Bí thư Chi bộ tổ dân phố Ké, Đảng ủy thị trấn An Châu	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Tuyến đường bê tông từ TDP Ké đi TDP Mỏ đã được UBND huyện phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Quyết định 185/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 và đang được UBND thị trấn An Châu triển khai thực hiện.
5	Đề nghị thi công 200m đường nối QL.31-QL.279 đoạn gần cầu Kiều	Tổ trưởng tổ dân phố Hạ 1, thị trấn An	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Đề nghị đã được UBND huyện đưa vào dự án Khu dân mới do Ban QLDA đầu tư xây dựng tâm chủ đầu tư và trình HĐND huyện bổ sung kế hoạch đầu tư công của

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
		Châu		huyện 2021-2025 vào tháng 4/2024. Sau khi HĐND huyện thông qua tiếp tục triển khai thực hiện.
6	Đề nghị sớm bàn giao trạm Y tế của xã An Châu cũ cho trường Mầm non An Châu để quản lý và sử dụng.		Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường	UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường đang phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát những thửa đất dôi dư sau sáp nhập và những thửa đất do UBND xã quản lý không sử dụng trên toàn huyện, trên cơ sở đó lập dự toán đo đạc diện tích, cắm mốc ranh giới sau đó đề xuất UBND huyện giao quản lý theo thẩm quyền.
7	Tuyến đường từ Trường Tiểu học An Châu sang tổ dân phố Hạ 2 hiện tại không có rãnh thoát nước 2 bên đường, ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường. Đề nghị UBND nghiên cứu làm hệ thống rãnh thoát nước 02 bên đường thuộc TDP Hạ 1.		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Đề nghị đã được UBND huyện đưa vào dự án Khu dân mới do Ban QLDA đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư và trình HĐND huyện bổ sung kế hoạch đầu tư công của huyện 2021-2025 vào tháng 4/2024. Sau khi HĐND huyện thông qua tiếp tục triển khai thực hiện.
8	Đề nghị huyện nghiên cứu lấy nguồn nước sinh hoạt từ nguồn hợp lý (Khe Rỗ, Khe Chảo...) về khu trung tâm huyện	Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hạ 2, Đảng ủy thị trấn An Châu	Phòng Nông nghiệp và PTNT	UBND huyện tiếp thu ý kiến đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, nghiên cứu nếu khả thi sẽ đầu tư khi nào cân đối được nguồn kinh phí.
9	Đề nghị giải phóng bê tông, cát, sỏi, cột điện đường vào khu dân cư gần sân vận động huyện (đường bên cánh gà sân vận động huyện) để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho người dân sinh sống khu vực đó	Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thượng 2, Đảng ủy thị trấn An Châu	Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường	Trong thời gian vừa qua do thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường trục chính thị trấn An Châu, UBND huyện đã chỉ đạo bỏ một số cột điện chiếu sáng đèn đường để phục vụ thi công, do không có nơi để nguyên vật liệu xây dựng (bê tông, cát, sỏi, cột điện), nên Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường tạm thời để tại các khu vực nêu trên. Trong thời gian tới sau khi thi công xong dự án Trung tâm sẽ di dời để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho người dân sống xung quanh khu vực đó
10	Một số quầy bán thịt lợn bày bán trên vỉa hè, không bán trong chợ, đề nghị UBND huyện cho giải toả và bán ở trong chợ theo quy định.		Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường	Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông, xây dựng, môi trường đã phối hợp với UBND thị trấn An Châu thực hiện tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè, bày bán hàng hoá, đến nay một số hộ

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
			trường	dân không bày bán thịt lợn trên vỉa hè và bán ở trong chợ theo quy định.
XII	ĐẢNG ỦY GIÁO LIÊM			
1	Đề nghị cấp trên sớm đầu tư xây dựng đập Bàn Thờ, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân	Trưởng thôn Việt Tiên, xã Giáo Liêm	Phòng Tài chính- Kế hoạch	UBND huyện đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2025-2030 và xem xét đưa dự án vào danh mục đầu tư và đề xuất UBND tỉnh đưa vào trung hạn của tỉnh.
2	Đề nghị trang bị hệ thống truyền thanh thông minh cho các thôn trên địa bàn		Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện	<p>- Đài Truyền thanh xã Giáo Liêm được đầu tư từ 1999, qua quá trình hoạt động thời gian dài xuống cấp, đến năm 2021, theo đề nghị của UBND huyện, Sở TT-TT nâng cấp mới hệ thống đài FM, công suất 50W đang hoạt động tốt. Thực hiện chương trình chuyển đổi số; trong tháng 03/2024, Trung tâm VH-TT&TT cùng tổ công tác của Sở TT-TT đã khảo sát xây dựng dự án chuyển đổi từ hệ thống đài truyền thông sang hệ thống đài thông minh, trong đó có xã Giáo Liêm, dự kiến thực hiện xong trong năm 2024.</p> <p>- Giao Trung tâm Trung tâm VH-TT&TT tiếp tục phối hợp với UBND xã Giáo Liêm tập trung thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch.</p>
3	Đề nghị xem xét cho các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn đóng bảo hiểm xã hội		Bảo hiểm xã hội huyện	<p>- Theo quy định tại điều 2, chương 1, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định đối tượng tham gia BHXH; Bí thư chi bộ, trưởng thôn thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng BHXH tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất 1 lần và thẻ BHYT miễn phí (<i>hưởng chế độ như với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc</i>).</p> <p>+ Về mức hỗ trợ của nhà nước khi tham gia đóng BHXH tự nguyện là mức hỗ trợ dựa trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn cụ thể là: 40% đối với người nghèo(Trong đó Trung ương 30%, tỉnh 10%)</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>chuẩn hộ nghèo, đối với người cận nghèo 35%(Trong đó Trung ương 25%, tỉnh 10%), đối với không nghèo: 20% (Trong đó Trung ương 10%, tỉnh 10%).</p> <p>+ Ngoài mức hỗ trợ nêu trên đối với các trường hợp tham gia lần đầu còn được UBND huyện Sơn Động trích kinh phí để hỗ trợ thêm 10% mức đóng với tổng thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.</p> <p>+ Mức tiền đóng và mức hưởng lương hưu sẽ do người tham gia BHXH tự lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Mức đóng thấp nhất cụ thể như sau:</p> <p>+ Đối với người nghèo là 198.000 đồng/ tháng (nếu đóng lần đầu là 165.000 đồng/tháng x số tháng người lao động lựa chọn, nhưng tối đa không quá 12 tháng).</p> <p>+ Đối với người không nghèo là 214.500 đồng/ tháng (nếu đóng lần đầu là 181.500 đồng/tháng x số tháng người lao động lựa chọn, nhưng tối đa không quá 12 tháng).</p> <p>+ Đối với người không nghèo, cận nghèo là 214.500 đồng/ tháng (nếu đóng lần đầu là 231.000 đồng/tháng x số tháng người lao động lựa chọn, nhưng tối đa không quá 12 tháng).</p> <p>- Để nắm rõ, chi tiết và cụ thể hơn đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với Giám đốc BHXH huyện theo số điện thoại 0987 280 471 để được hướng dẫn triển khai thực hiện.</p>
4	Đề nghị cung cấp đường điện vào khu nhà ông Tô Văn Lai; khu hồ Ao Lại, hồ Khuôn Rèo, thôn Việt Tiên.		Điện lực Sơn Động	<p>- Điện lực Sơn Động đã xuống khảo sát thực tế lưới điện khu vực, kết quả khảo sát cho thấy khu vực nhà ông Tô Văn Lai dân cư ở thưa thớt, ở cách xa nhau. Hiện tại có 7 hộ gia đình đang có công tơ mua điện tại cột điện số 1.6/1.3 TBA Việt Tiên (Tô Văn Lai, Lý Thị Lan, Trần Thị Long, Mè Văn Thít, Lục Văn Sày, Vi Thị Giang, Hoàng Văn Kim, dây từ sau công tơ về đến các hộ gia</p>

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				<p>đình dài từ 100-500m chia đi nhiều hướng khác nhau).</p> <p>- Căn cứ vào khoản 3, Điều 11 của Luật Điện lực năm 2004 thì ngành điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện. Như vậy khách hàng có trách nhiệm đầu tư xây dựng đường dây điện từ sau công tơ về đến nhà khách hàng. Mặt khác hiện nay ngành điện chưa có nguồn vốn đầu tư để xây dựng cải tạo thêm đường dây điện. Điện lực Sơn Động sẽ đề nghị xuất Công ty Điện lực Bắc Giang bố trí nguồn vốn 2025 để đầu tư triển khai xây dựng đường dây dẫn điện, cột điện về gần nhà của các hộ dân hơn để giảm chiều dài dây sau công tơ cho các hộ dân, còn trong thời gian ngành điện chưa thực hiện được thì đề nghị các hộ dân sử dụng dây dẫn và cột điện đảm bảo an toàn.</p>
XIII	ĐẢNG ỦY YÊN ĐỊNH			
	Đề nghị huyện quan tâm mở rộng, đầu tư xây dựng trường Mầm non Yên Định	Bí thư Chi bộ thôn Nhân Định, Đảng ủy xã Yên Định	Phòng Tài chính- Kế hoạch	UBND huyện đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2025-2030 và xem xét đưa dự án vào danh mục đầu tư.
XIV	ĐẢNG ỦY XÃ AN LẠC			
1	Đề nghị UBND huyện nghiên cứu cung cấp ít loại giống cây để thuận lợi hơn cho việc khai thác	Trưởng thôn Kim Bảng, xã An Lạc	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo tới các xã, thị trấn bộ giống lúa để nhân dân đăng ký sản xuất. Vậy UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng nông nghiệp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó UBND huyện cung khuyến cáo bà con nhân dân không nên cây thuần loài trên một diện tích để tránh rủi ro khi gặp điều kiện bất lợi như thiên tai, dịch bệnh.
2	Đề nghị UBND huyện quan tâm kiểm soát chất lượng		Hạt Kiểm lâm	UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
	giống cây keo, bạch đàn bán trên địa bàn		Sơn Động	ngày 16/01/2024 về việc kiểm tra chấp hành các qui định của Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp năm 2024; Đoàn Kiểm tra đang tiến hành kiểm tra.
3	Đề nghị giải quyết vấn đề bãi rác thải cho xã An Lạc		Phòng tài nguyên và Môi trường	Trong giai đoạn 2024-2025, UBND huyện dự kiến kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng lò đốt rác cụm xã Vân Sơn, Hữu Sản, An Lạc, bằng nguồn vốn của huyện. Hiện nay, mặt bằng để xây dựng lò đốt rác tại xã Vân Sơn đã được bồi thường giải phóng mặt bằng xong. Sau khi xây dựng xong lò đốt rác tại xã Vân Sơn thì rác thải của xã An Lạc và xã Hữu Sản sẽ được vận chuyển và xử lý tại lò đốt rác Vân Sơn.
4	Đề nghị nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho hòa giải viên ở cơ sở	Bí thư Chi bộ thôn Rõng	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Phòng Tài chính – Kế hoạch đã căn cứ điểm b, Khoản 1, Điều 13 Nghị quyết số 46/2021/NQ-HDND ngày 10/12/2021 v/v Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang và đã tham mưu UBND huyện giao dự toán chi trả chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Dự toán được giao cho UBND xã An Lạc theo quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của UBND huyện.
5	Đề nghị lắp hệ thống biển báo, gờ giảm tốc tại tuyến đường từ QL 279 đến trung tâm xã An Lạc, đặc biệt tại các điểm trường trên địa bàn xã		Phòng Kinh tế và Hạ tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay UBND huyện đang triển khai thi công dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường từ Rõng đến trung tâm xã An Lạc; tại vị trí đầu nối với QL 279 đã bố trí sơn gờ kẻ vạch đường trong dự toán nhưng hiện nay chưa thi công phần này. - Tại các vị trí ở điểm trường học, trong quá trình thi

TT	Đơn vị/nội dung đề xuất, kiến nghị	Đăng ký, tham gia đối thoại	Cơ quan tham mưu phúc đáp	Nội dung phúc đáp
				công trình đường xong sẽ bổ sung phát sinh trong dự án để kẻ vạch và sơn đường. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo UBND huyện theo quy định.
6	Đề nghị UBND huyện nghiên cứu hỗ trợ nâng cấp tuyến mương phục vụ sản xuất trên địa bàn thôn, xã		Phòng Tài chính- Kế hoạch	Giao UBND xã Hữu Sản tiến hành rà soát các tuyến đường và xây dựng vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để thực hiện giai đoạn 2025-2030.